



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างภาพปฏิบัติงาน
และเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

.....

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างภาพปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน โดยรับสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างภาพปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

(ก) รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๑

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกข้างต้นนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกหรือคุณสมบัติที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้

ผู้สมัครคัดเลือกที่ได้ดำเนินการสมัครและชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น. แต่ไม่มีชื่อในประกาศนี้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๕๕ ๖๔๘๔ หรือ ๐ ๒๖๕๕ ๖๔๕๑ ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ในเวลาราชการ มิฉะนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะถือว่าท่านสละสิทธิการสมัครคัดเลือกในครั้งนี้

(ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๒

ให้ผู้สมัครคัดเลือกเข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งตามวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

/ (ค) ระเบียบ...

(ค) ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

๑. ให้ผู้สมัครคัดเลือกเข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน ถ้าผู้ใดสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๒. การคัดเลือกจะใช้วิธีการสอบปฏิบัติ ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรและวิธีการคัดเลือก ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างภาพปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ และวิธีการคัดเลือกอย่างเคร่งครัด

๓. ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๓.๑ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพุดิตน เป็นสุภาพชน (ห้ามสวมเสื้อยัดคอกกลม กางเกงหรือกระโปรงยีนส์ รองเท้าแตะ)

๓.๒ เป็นหน้าที่ของผู้สมัครคัดเลือกจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และจะต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่กำหนดไว้

๓.๓ หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ (ฉบับจริง) ซึ่งจะต้องมีรูปถ่าย ชื่อ - นามสกุล และมีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ปรากฏชัดเจน และบัตรดังกล่าว ยังไม่หมดอายุ

๓.๔ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

๓.๔.๑ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบ ไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที

๓.๔.๒ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่ไปถึงสถานที่สอบหลังจากที่ได้เริ่มสอบแล้ว ๓๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

๓.๔.๓ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่คุมสอบที่ไม่ขัดกับระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกนี้ โดยเคร่งครัด

๓.๕ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภายในวันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ทางเว็บไซต์ ดังนี้

๑) <https://hrm.m-society.go.th> หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน”

๒) <https://www.m-society.go.th> หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน”

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกนี้ หรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตหรือพยายามกระทำการทุจริตในการสอบ หรือกระทำการใด ๆ ที่เป็นการรบกวนผู้เข้าสอบคนอื่น ๆ ในระหว่างการสอบ

ผู้นั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ หรือต้องถูกยุติการสอบสำหรับบุคคลนั้น ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกอาจพิจารณาสั่งงดการตรวจให้คะแนน หรืออาจพิจารณาให้เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายอนุกุล ปัดแก้ว)

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
แนบท้ายประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ตำแหน่ง นายช่างภาพปฏิบัติงาน

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ - สกุล

๑๐๐๑	นางสาว	ภริชญา	ไชยหงษ์คำ
๑๐๐๒	นางสาว	พีร์	ประชารัตน์เสรี
๑๐๐๓	นางสาว	ขวัญชนก	นามพิทักษ์

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

- ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก -



กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างภาพปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน
 (แนบท้ายประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาล้ำค่าและความมั่นคงของมนุษย์ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)

ตำแหน่ง	วันและ เวลาที่คัดเลือก	การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีการสอบปฏิบัติ ดังนี้	สถานที่คัดเลือก
นายช่างภาพปฏิบัติงาน	วันหยุดที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถด้วยวิธีการ สอบปฏิบัติ (๑๐๐ คะแนน) ๑. ทักษะการใช้กล้องถ่ายภาพเพื่อบันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวและเสียง (๕๐ คะแนน) ๒. ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการ ตัดต่อลำดับภาพ ตกแต่งกราฟิก (๕๐ คะแนน)	รายงานตัวเข้าสอบ ณ กลุ่มการบริหารทรัพยากรบุคคล กองกลาง ชั้น ๑๐ โซน A อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. 